



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑
ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามเรือน ทำการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ชาย, หญิง, คนชรา, คนพิการ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๗,๒๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่งานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน) และในวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน)

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ในวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน) และในวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samruan.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๓๓-๐๔๖๔, ๐-๓๕๓๓-๑๓๔๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายศุภฤกษ์ อสันคล้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

